



ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกต้องเรียกเงินคืน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสรุปยอดคืนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ด้วยปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวทั้งหมดสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของหน่วยงาน ไม่ได้แก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ผู้นั้นและบุคคลในครอบครัวยังคงใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบ เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เช่น ข้าราชการที่โอนย้ายไปสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงกรณีไม่มีสิทธิจากทางราชการแล้วแต่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล จากหน่วยงานอื่นในฐานะบุคคลในครอบครัว เช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบจะดำเนินการ เรียกเงินคืนจากผู้นั้นโดยดำเนินการผ่านส่วนราชการต้นสังกัด (เดิมก่อนออกจากราชการ) แต่ปรากฏว่าเมื่อนำเงิน มาคืนแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากส่วนราชการเป็นหลักฐานในการคืนเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลที่ออกโดยสถานพยาบาลที่จะใช้เป็นหลักฐานในการนำไปยื่นเบิกจากหน่วยงานแห่งใหม่

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีผู้ถูกเรียกเงินคืนดังกล่าวข้างต้น ขาดหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับหน่วยงานแห่งใหม่ กรมบัญชีกลางโดยอาศัยอำนาจ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ จึงเห็นสมควรกำหนดให้ “ใบสรุปยอดคืนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก” ที่มีตราประทับของกรมบัญชีกลาง เป็นหลักฐานที่ผู้ถูกเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนใช้ยื่นประกอบการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานแห่งใหม่ โดยเมื่อส่วนราชการต้นสังกัดได้รับเงินคืนแล้วให้มอบใบสรุปยอดคืนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก และ ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่รับเงินคืน เป็นหลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานแห่งใหม่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๘



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐

